

## BGRIM - ของสูง ก็หวังสูง (ตัวที่ 4)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

จะไปแล้ว หุ้นในปีนี้อาจจะโหดๆ กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับ แม้ว่าจะเป็น การขึ้นของตลาดในคลื่น 5 แต่หุ้นหลายๆ ตัว อาจจะไม่เป็นอย่างนั้น... บางตัวก็ขึ้นจากระดับต่ำๆ บางตัวก็ กำลังจับขาขึ้นใหญ่ๆ หรือ กำลังจะลงลึกๆ ก็มีความเป็นไปได้... แต่บางตัว แม้แนวโน้มแค่เริ่มต้น และดูดี อาจจะเล่นแก่งขึ้นแก่งลงแบบน่าหวาดเสียวก็มี... แล้วย่าสิมันจะครับ หุ้นพื้นฐานไม่ดี ก็ขึ้นได้ด้วยนะครับ แม้แต่หุ้นพื้นฐานดี และดีมากๆ ก็ลงเหมือนบริษัทจะเจ๊งอะไรทำนองนั้นก็มิใช่... ตลาดคลื่น 5 จะไร้เหตุผล และตื่นทองผสมกันไปครับ... แล้ววันนี้ ที่เอาหุ้น BGRIM เข้ามาเป็นหุ้นนำสนใจแห่งปี 2018 เป็นตัวที่ 4 นี้ ก็ไม่แนะนำครับ เข้าข่ายได้ทุกอย่างที่กล่าวมาได้เช่นกัน... แล้วยิ่งราคามาสูงๆ แบบนี้แล้วด้วย ใครๆ ก็กลัวนะ เมื่อช่วงแรกๆ เหนือเมฆก็แนะนำหุ้นนี้ออกจะบ่อยๆ นั่นคงไม่เท่าไรหรอก แต่ครั้งนี้ ราคาสูงๆ เลยนะเนี่ย มองยังไง ก็ได้เอาเข้าหุ้นนำสนใจแห่งปี... บอกเลยครับ เทคนิคที่ไร้ใจ ก็ต้องพากันไปตามเทคนิค และยังคง เป็นเรื่องของอารมณ์ขย่าวๆ หรือ มองในการแก่งตัวคลื่นใหญ่ๆ มากกว่า... ซึ่งถ้าคลื่นย่อยๆ หรือมีฟองคลื่น ยิ่งก็ก็ตามแต่ เราอาจจะไม่ต้องสนใจนัก คลื่นย่อย ฟองคลื่น ให้เป็นเรื่องของนักเก็งกำไร หรือนักเล่นสั้นๆ ที่จะจับจังหวะเข้าออกกันไป... นักลงทุนจริงๆ ต้องมองกันยาวๆ หน่อย แต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อเอาเทคนิค เข้ามาใช้ในการลงทุนยาวๆ ก็จริง เราก็ต้องไปตามหลักทางเทคนิคด้วย ไม่ใช่ใช้ถ้อยยาว และผิดทาง จะมาว่า ไม่ขายไม่ขาดทุน... หุ้นจะขึ้นจะลง ในทางเทคนิค มันก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่แต่ละครับ

### ดูตามเกม...

เราคงต้องพากันในเกมยาวๆ มากกว่านั้นแหละครับ จะมีคลื่นเล็กคลื่นน้อย หรือฟองคลื่นอะไรยังไง ก็ไม่เกี่ยวกับการมองยาวสักเท่าไร... ขออย่างเดียว ให้อยู่ในเงื่อนไข การไปยาวๆ

**แนวรับ** : ... 31.5-30.5 ก็รับได้ แต่ถ้าต่ำกว่า 30.0 ก็อย่าให้หลุด 28.0

**เป้าหมาย** : ... อย่างน้อยๆ คลื่นนี้ ต้องมากกว่า 37.0 ซึ่งมองไว้ที่ 45.0

Price Chart...(BGRIM)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น BGRIM...** เป็นเรื่องของการใช้คลื่นมาดู แนวโน้มหรือความน่าจะเป็น... คงจำกันได้ว่า เหนือเมฆ เคยใช้เรื่องนี้ไปแล้ว จนในที่สุด ก็ครบขาขึ้น ไป 5 คลื่น แล้วมีคลื่นลงไป 3 คลื่น ซึ่งตอนนี้ ก็จะนับว่า 5 คลื่นที่ ผ่านไปนั้น เป็นคลื่น 1 ใหญ่ แล้วคลื่นลง 3 คลื่นที่เป็น a b c ก็เป็นคลื่น 2 ใหญ่... ดังนั้น จากการขึ้นมาจากร 24.5 นั้น เป็นคลื่น 3 ใหญ่ไว้ก่อนเลย แม้ว่าจะมี 5 คลื่นตามมาก็ตาม เราก็ยังจะได้เป้าหมายของคลื่น 3 นี้ ต้องมากกว่า 37.0 แต่โดยหลักแล้ว เราน่าจะได้ที่ระดับ 45.0 มากกว่า จึงจะเป็นสัดส่วนที่สวยงามของคลื่น แล้วถ้าจบคลื่น 3 ใหญ่นี้ จะมีคลื่นลง 4 ใหญ่(a b c) แล้วเราค่อยมาว่ากันในคลื่น 5 ใหญ่อีกที (ถึงแล้วมาดู)